

## การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม	ด้วยจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ในฐานะทำหน้าที่ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัด ตามแนวปฏิบัติของคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ จำนวน ๔ กลุ่ม กลุ่มละ ๒ คน โดยเรียงลำดับที่ ๑ และลำดับที่ ๒
สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นฯ โดยเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน ดังนี้ ๑. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ๒. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ ๓. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๒ ๔. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุทัยธานี ๕. สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ๖. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี ๗. นายจิณฉนวนวัฒน์ โคมบัว ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผลจากการมีส่วนร่วม	คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานผลการคัดเลือกให้จังหวัดอุทัยธานีทราบ
การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน	กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ตามคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖



## การประชุมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

วันนี้ (23 ม.ค. 67) เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี นางสาวใหม่ นันทศรี ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี การประชุมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี



[www.uthaipeo.go.th](http://www.uthaipeo.go.th)



056 510601